

PHÒNG, CHỐNG XÂM HẠI TRẺ EM

Hãy lên tiếng và hành động

KỶ 2: ĐỪNG IM LẶNG, HÃY LÊN TIẾNG

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc trẻ em bị xâm hại như công tác tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ, chăm sóc trẻ em chưa hiệu quả; nhận thức, kỹ năng của cha mẹ, các thành viên trong gia đình và người dân về công tác bảo vệ trẻ em chưa đúng, chưa đầy đủ; nhiều trẻ em chưa được trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để phòng tránh bị xâm hại.



Quan tâm chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em là trách nhiệm của các cấp, các ngành.

Vô và những tâm hồn bị tổn thương

Trẻ em bị xâm hại, đặc biệt là xâm hại tình dục phải gánh chịu nỗi đau lớn cả về thể chất và tinh thần. Bà Đoàn Thị Thanh Hằng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh chia sẻ, trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, không ít lần hỗ trợ cho các cháu và gia đình các cháu, bà luôn bị ám ảnh bởi sự đau đớn về cả thể chất lẫn tinh cảm, tâm hồn của các cháu; sự day dứt, khổ tâm của những người cha, người mẹ khi con rơi vào hoàn cảnh này. Bởi cơ thể chưa phát triển nên khi bị xâm hại các cháu đều bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng đến sức khỏe. Về tinh thần, hầu hết các cháu đều rơi vào trạng thái hoảng sợ, lo âu. Có trẻ bị đe dọa, khống chế, xâm hại nhiều lần mà không được phát hiện kịp thời dẫn đến hậu quả vô cùng đáng tiếc như mang thai ngoài ý muốn, rơi vào trầm cảm, thậm chí là tự tìm đến cái chết. Bởi vậy, việc thường xuyên quan tâm đến trẻ em, phát hiện kịp thời mọi biểu hiện không bình thường về tâm sinh lý của trẻ là vô cùng quan trọng nhằm kịp thời giúp các cháu thoát ra khỏi

tình huống nguy hiểm. Khi tình huống xảy ra, việc kịp thời hỗ trợ về y tế, tâm lý, pháp lý cho trẻ và gia đình trẻ cần được thực hiện bằng tất cả trách nhiệm, sự thấu hiểu, lòng nhân ái, đó là sự vô vàn cần thiết để xoa dịu nỗi đau mà các cháu phải gánh chịu, giúp các cháu sớm thoát ra khỏi ám ảnh để hòa nhập trở lại với cuộc sống bình thường.

Tính đến hết năm 2023, toàn tỉnh có 441.183 trẻ em, chiếm khoảng 22,69% dân số, trong đó 5.478 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, gần 15.000 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, Sở Tư pháp chia sẻ: Khi gia đình có trẻ em bị xâm hại thì cần tố giác kịp thời, chủ động lưu giữ và cung cấp các chứng cứ để tố cáo với cơ quan chức năng. Hoặc có thể tìm đến các cơ quan, tổ chức đoàn thể như hội phụ nữ, đoàn thanh niên, các địa chỉ tin cậy ở cộng đồng, các đơn vị tư vấn pháp lý để được hỗ trợ về thủ tục pháp lý cũng như trợ giúp về tâm lý, y tế cho trẻ.

Hãy lên tiếng

Theo phân tích của Trung tá Phạm Văn Minh, Phó Trưởng phòng Cảnh

sát hình sự, Công an tỉnh: Qua thực tế xử lý những việc xâm hại trẻ em nhưng do sự im lặng của gia đình nạn nhân, im lặng của cộng đồng và nhiều bên khác đã khiến vụ việc không được đưa ra ánh sáng. Chính vì điều đó, trong các buổi chia sẻ về giáo dục giới tính, phòng tránh xâm hại trẻ em tại các trường học trên địa bàn huyện, tôi thường nhấn mạnh tới các bậc phụ huynh về việc cần phải lên tiếng khi rơi vào hoàn cảnh có con bị xâm hại. Chia sẻ về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ dân số, Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh nêu quan điểm: Im lặng là kẻ thù lớn nhất của phòng tránh xâm hại trẻ em, im lặng là đồng lõa với những kẻ xâm hại trẻ em. Bà Hà cho rằng, nếu không may gia đình nào có con bị xâm hại thì trước hết cần trấn an trẻ, sau đó lên tiếng với cơ quan chức năng để có các biện pháp hỗ trợ kịp thời về y tế, sức khỏe cho trẻ. Các bậc phụ huynh hãy mạnh dạn lên tiếng khi con em mình bị xâm hại để cùng xây dựng xã hội tốt đẹp, chấm dứt tình trạng xâm hại trẻ em.

Bà Hoàng Thị Len, Trưởng phòng Trẻ em, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho rằng: Một số gia đình thiếu kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em và hạn chế hiểu biết pháp luật về quyền trẻ em, chưa nhận thức được trách nhiệm của mình trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em nên việc chăm sóc, giám sát, quản lý con cái, phòng, chống xâm hại trẻ em chưa được chú

trọng. Sự suy thoái về đạo đức, lối sống của một số cá nhân, các giá trị văn hóa truyền thống không được coi trọng. Do chưa nhận thức đầy đủ về những nguy hiểm tiềm ẩn từ các mối quan hệ xã hội, ảnh hưởng tiêu cực của mạng internet, sự biến đổi về tâm sinh lý lứa tuổi khiến một bộ phận trẻ em dễ bị tác động, kích động và thích thể hiện là nguyên nhân dẫn đến trẻ bị xâm hại. Sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và các đoàn thể, chính quyền cơ sở trong quản lý, chăm sóc trẻ em ở một số nơi chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao.

Trong các vụ xâm hại trẻ em, nạn nhân thường có tâm lý e ngại, mặc cảm khi lên tiếng tố cáo với cơ quan chức năng. Nhiều gia đình mang tâm lý sợ ảnh hưởng đến tương lai của con cái mình hoặc sợ bị thủ phạm trả thù mà giữ im lặng hoặc tự gặp nhau thương lượng nên việc giải quyết gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân của sự im lặng là do mọi người thường ngại nói đến vấn đề tình dục, ngại nói đến việc liên quan đến bị xâm hại. Bà Đặng Thị Hiền, Trưởng phòng Dân số truyền thông, Trung tâm Y tế huyện Kiến Xương cho rằng: Có rất nhiều vụ việc xâm hại trẻ em nhưng do sự im lặng của gia đình nạn nhân, im lặng của cộng đồng và nhiều bên khác đã khiến vụ việc không được đưa ra ánh sáng. Chính vì điều đó, trong các buổi chia sẻ về giáo dục giới tính, phòng tránh xâm hại trẻ em tại các trường học trên địa bàn huyện, tôi thường nhấn mạnh tới các bậc phụ huynh về việc cần phải lên tiếng khi rơi vào hoàn cảnh có con bị xâm hại.

Chia sẻ về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ dân số, Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh nêu quan điểm: Im lặng là kẻ thù lớn nhất của phòng tránh xâm hại trẻ em, im lặng là đồng lõa với những kẻ xâm hại trẻ em. Bà Hà cho rằng, nếu không may gia đình nào có con bị xâm hại thì trước hết cần trấn an trẻ, sau đó lên tiếng với cơ quan chức năng để có các biện pháp hỗ trợ kịp thời về y tế, sức khỏe cho trẻ. Các bậc phụ huynh hãy mạnh dạn lên tiếng khi con em mình bị xâm hại để cùng xây dựng xã hội tốt đẹp, chấm dứt tình trạng xâm hại trẻ em.

(còn nữa) ĐÓNG HƯƠNG GI

Bệnh nhi Phạm Lâm Anh, 16 tháng tuổi sốt cao liên tục về đêm, ăn uống kém, quấy khóc, trong miệng xuất hiện các nốt mẩn đỏ. Sau khi khám, làm các xét nghiệm, bệnh nhi được chẩn đoán mắc tay chân miệng. Căn cứ tình trạng bệnh, bệnh nhi được chỉ định nhập viện điều trị tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Thái Bình. Chị Phạm Tùng Lâm, mẹ bệnh nhi chia sẻ: Ở nhà cháu mệt, sốt nhẹ. Gia đình lo lắng cho cháu đến viện khám và được chẩn đoán mắc tay chân miệng. Sau 3 ngày điều trị ở bệnh viện, cháu có tiến triển, đã ăn uống được.

Cùng điều trị ở Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Thái Bình còn có bệnh nhi Đỗ Gia Bảo, 7 tuổi, xã Vũ Quý (Kiến Xương). Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng sốt cao hơn 40 độ, co giật. Qua thăm khám, xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị cúm A. Anh Đỗ Văn Sinh, bố bệnh nhi chia sẻ: Thấy con sốt cao, uống hạ sốt không đỡ, gia đình rất lo lắng nên cho cháu lên bệnh viện ngay. Cùng với việc tuân thủ theo phác đồ điều trị của bác sĩ, gia đình được hướng dẫn thường xuyên lau người cho cháu để hạ sốt. Đến nay, tình trạng của cháu đã cải thiện. Sau Gia Bảo, em trai Gia Huy cũng bị sốt. Khi thấy có triệu chứng, nghi cháu mắc cúm A giống anh nên gia đình đã cho nhập viện luôn. Qua xét nghiệm, cháu được chẩn đoán mắc cúm A.

Ngoài tay chân miệng, cúm, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có người bệnh và lưu hành một số bệnh lưu cúm, sốt xuất huyết, thủy đậu, viêm não... Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, từ đầu năm đến nay Thái Bình ghi nhận gần 90 ca mắc tay chân miệng, 79 ca mắc sốt xuất huyết, hơn 600 trường hợp mắc hội chứng cúm, hơn 40 ca mắc Covid-19... Bác sĩ Lưu Thị Ánh Tuyết, Phó Giám đốc Trung tâm cho biết: Thời điểm giao mùa, nên nhiệt độ thay đổi liên tục là điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn, virus, các cơn trùng truyền bệnh sinh sôi phát triển, làm tăng nguy cơ mắc bệnh, trong đó có các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, tiêu hóa. Các trường hợp dễ mắc bệnh như người làm trong môi trường có nguy cơ cao (nhân viên y

SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Giao mùa, không chủ quan với bệnh truyền nhiễm

Hiện nay, qua hệ thống giám sát dịch tễ cho thấy trên địa bàn tỉnh có một số bệnh truyền nhiễm lưu hành như sốt xuất huyết, tay chân miệng, thủy đậu, cúm... Một trong những nguyên nhân khiến số ca bệnh truyền nhiễm xuất hiện sớm dù chưa vào mùa và có dấu hiệu gia tăng là do thời tiết thay đổi liên tục, nhất là thời điểm giao mùa như hiện nay.



Bệnh nhân mắc bệnh về đường hô hấp điều trị tại Bệnh viện Phổi Thái Bình.

tế, người làm việc ở nơi tập trung đông người, người chăm sóc người bệnh mắc bệnh truyền nhiễm...); trẻ em, người cao tuổi sức đề kháng kém, người mắc bệnh mạn tính và những trường hợp chủ quan trong phòng, chống dịch, chưa tiêm vắc-xin đối với các bệnh truyền nhiễm đã có vắc-xin.

Chủ động phòng, chống bệnh truyền nhiễm, công tác giám sát dịch bệnh tại cơ sở y tế, cộng đồng được ngành y tế duy trì thường xuyên. Bên cạnh đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã triển khai các đoàn giám sát, hỗ trợ các địa phương trong hoạt động phòng, chống dịch sốt xuất huyết; điều tra chỉ số muỗi, bọ gậy, hướng dẫn vệ sinh môi trường, xử lý ổ dịch, hạn chế tối đa số ca mắc chủ yếu tại cộng đồng. Với bệnh nhi mắc ho gà, hiện Trung tâm đã phối hợp lấy mẫu gửi Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương.

Tình hình dịch bệnh truyền nhiễm tại nhiều quốc gia đang diễn biến phức tạp, đã xuất hiện

trường hợp mắc, tử vong do cúm gia cầm trên người. Bệnh cúm gia cầm và bệnh dại thường xuyên xảy ra tại Việt Nam... Bên cạnh đó, việc gia tăng tiêm vắc-xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng và sự chủ quan của một bộ phận người dân trong phòng, chống dịch bệnh có thể sẽ làm gia tăng số ca mắc. Do đó, công tác phòng, chống dịch bệnh phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, không được chủ quan, lơ là. Ngành y tế tiếp tục triển khai kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm mùa xuân - hè; các bệnh truyền nhiễm trong chương trình tiêm chủng mở rộng; chủ động phát hiện xử lý các dịch bệnh nguy hiểm có nguy cơ xâm nhập vào địa bàn tỉnh. Triển khai hoạt động giám sát trọng điểm đánh giá tình hình dịch Covid-19 tại các huyện, thành phố; đồng thời tham mưu tăng cường hoạt động tiêm chủng thường xuyên và tiêm vắc-

xin Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Trong thời điểm giao mùa như hiện nay, ngành y tế khuyến cáo người dân không được chủ quan, lơ là, cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh như: Đeo khẩu trang tại các cơ sở y tế, trên các phương tiện công cộng và tại các địa điểm tập trung đông người; thường xuyên rửa tay bằng nước sạch, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; súc miệng, họng bằng nước súc miệng; tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng; che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi. Thực hiện tốt vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, tập luyện thể dục thể thao, nâng cao thể trạng; ăn chín, uống chín; bảo đảm an toàn thực phẩm trong giết mổ gia súc, gia cầm và chế biến các sản phẩm từ sữa, gia cầm. Tránh tiếp xúc với người có triệu chứng bệnh đường hô hấp. Khi có dấu hiệu mắc bệnh, người dân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời.

HOÀNG LANH

Lợi dụng thời điểm giao dịch cuối giờ chiều, 2 đối tượng đã sử dụng vũ khí nóng khống chế bảo vệ và tổ chức cướp tiền tại một ngân hàng trên địa bàn thành phố Thái Bình. Sau khi nhận được tin hiệu báo động, Công an tỉnh đã triển khai các đơn vị tiếp cận hiện trường, trong thời gian ngắn sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đối tượng cướp đã bị khống chế, bắt giữ, toàn bộ con tin được giải thoát, an ninh, an toàn khu vực được bảo đảm. Đó là tình huống diễn tập chống trộm, cướp ngân hàng thực hiện theo phương án xử lý, giải quyết một số tình huống cấp bách, phức tạp khi xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm trật tự xã hội do Bộ Công an chỉ đạo vừa được Công an tỉnh phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh tỉnh tổ chức thành công. Ông Nguyễn Mạnh Tường, Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh cho biết: Công tác phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động nghiệp vụ luôn được đơn vị đặc biệt quan tâm. Chúng tôi đã ký kết hợp chế phối hợp, trao đổi thông tin, nghiệp vụ với lực lượng công an và các tổ chức tín dụng, ngân hàng hoạt động trên địa bàn...

Tăng cường phòng, chống tội phạm cướp ngân hàng

Trước tình hình tội phạm xâm phạm trật tự xã hội diễn biến phức tạp, nổi lên là tội phạm cướp tài sản tại các ngân hàng, cơ sở kinh doanh vàng bạc trong cả nước, lực lượng chức năng đã tăng cường phối hợp, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để chủ động phòng, chống loại tội phạm này.

để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trong khu vực, an toàn cho nhân viên và khách hàng trong quá trình hoạt động. Cuộc diễn tập thực tập phương án xử lý tình huống cướp ngân hàng được tổ chức bài bản, quy mô, huy động nhiều lực

lượng, phương tiện tham gia đã góp phần nâng cao trình độ, kỹ thuật nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, nhân viên các đơn vị trong xử lý tình huống; đồng thời là lời răn đe, cảnh báo đáng sợ với các đối tượng có âm mưu,

thủ đoạn chuẩn bị thực hiện hành vi cướp ngân hàng trên địa bàn.

Quý Tín dụng nhân dân (TDND) Phú Châu (Đông Hưng) có gần 2.000 thành viên hoạt động tích cực, hiệu quả, trở thành điểm tựa trong phát triển kinh tế ở địa phương. Bên cạnh việc đáp ứng tốt nhất nhu cầu gửi tiền, vay vốn của người dân, công tác bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động nghiệp vụ được đơn vị chú trọng. Ông Phạm Văn Sỹ, Giám đốc Quý cho biết: Đơn vị đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia các lớp đào tạo về nghiệp vụ an ninh, lắp đặt hệ thống camera giám sát, thiết bị báo động kết nối tới cơ quan công an. Lực lượng bảo vệ được trang bị công cụ hỗ trợ hợp



Công an tỉnh diễn tập xử lý tình huống cướp ngân hàng.



Lực lượng công an hướng dẫn nghiệp vụ bảo đảm an toàn tại ngân hàng.

pháp, thường xuyên thực tập các tình huống phòng, chống cướp, phòng cháy, chữa cháy... Đó là hai trong nhiều đơn vị hoạt động tài chính, tín dụng trên địa bàn chủ động triển khai các biện pháp sẵn sàng ứng phó với tội phạm trộm, cướp ngân hàng.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 28 chi nhánh ngân hàng, 85 quỹ TDND và 1 chi nhánh tổ chức tài chính vi mô hoạt động, các tổ chức tín dụng thành lập 8 chi nhánh cấp huyện, thành phố, 94 phòng giao dịch, 44 quỹ TDND mở rộng địa bàn sang 61 xã với 59 phòng giao dịch và 260 điểm giao dịch của Ngân

hàng chính sách xã hội tại các phường, xã, thị trấn... Tại Thái Bình, thời gian qua đã xảy ra 2 vụ cướp liên quan đến hoạt động tài chính, ngân hàng xảy ra tại Phòng giao dịch Agribank chi nhánh xã Vũ Tiến (Vũ Thư) năm 2019 và Phòng giao dịch Agribank thuộc địa bàn xã Thăng Long (Đông Hưng) năm 2022. Tuy nhiên, các đối tượng của những vụ việc trên đều nhanh chóng bị lực lượng chức năng bắt giữ và xử lý theo quy định của pháp luật, góp phần ổn định ANTT và dư luận xã hội.

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với loại

tội phạm trộm, cướp ngân hàng, tiệm vàng gia tăng về số vụ với tính chất ngày càng mạnh động, liều lĩnh, thủ đoạn tinh vi, số tiền chiếm đoạt lớn liên tiếp xảy ra tại nhiều địa phương trong cả nước, thời gian qua, Công an tỉnh đã triển khai xây dựng phương án, giải pháp chiến lược tổng thể để phòng ngừa tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn đối với các chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng và cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn. Theo Thượng tá Lê Mạnh Hùng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh: Công an tỉnh đã phối hợp với Viện Khoa học hình

sự, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh tổ chức tập huấn, triển khai các giải pháp kỹ thuật, kiểm tra khắc phục các lỗ hổng an ninh, phòng, chống tội phạm cướp, trộm cắp tài sản tại chi nhánh, phòng giao dịch các ngân hàng, cơ sở kinh doanh vàng bạc. Trong đó, chú trọng công tác nghiệp vụ tự quản, tự phòng ngừa, tổ chức tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng phòng vệ cho nhân viên và lực lượng bảo vệ sử dụng thành thạo công cụ hỗ trợ, kỹ năng phát hiện, đánh giá các tình huống xử lý khi xảy ra để áp dụng các biện pháp phù hợp, trang bị nhiều công nghệ hiện đại như camera quan sát, hệ thống truyền tin và báo động kết nối với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, hệ thống định vị theo dõi phương tiện, đối tượng... Cùng với đó, các đơn vị đã đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền phương thức, thủ đoạn của đối tượng, tích cực góp phần nâng cao nhận thức cảnh giác, chủ động phát hiện, đấu tranh và nâng cao kỹ năng xử lý, bảo đảm an toàn người và tài sản khi có tình huống xảy ra, góp phần giữ vững an ninh, an toàn phục vụ kinh doanh và sự phát triển bền vững của các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh.

MINH HƯƠNG